



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รัยย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับโอน พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รัยย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๑ อัตรา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ จำนวน ๖ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ถึงวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกและการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕ /ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรัยย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามประกาศรับสมัคร และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพิชญ์ ลาสูน)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
(แบบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๑. ประเภทวิชาการ

๑.๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๑๗

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๑	นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙ ปริญญาตรี : ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ปริญญาโท : ศศ.ม. รัฐศาสตร์	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	ย้าย
๒	นางสาวเดือน กิ่งยาว	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๗๒ ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหาร การศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน

๑.๒ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๑

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๑	นางพงศ์ผกา กงชัยยา	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๓๑ ปริญญาตรี : วท.บ. ระบบ สารสนเทศ	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๒	นางสาวรุ่งนภา ปัญญาฉลาด	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๔๐๓ ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐประศาสน ศาสตร์	โรงพยาบาลปราสาท สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	โอน



๑.๓ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒ ๓๐ ๒ ๓๑

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุกัญชา มามาก	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๓๐ ปริญญาตรี : บธ.บ. การจัดการทั่วไป	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๒	นายดำรง ฝอยจันทร์	พนักงานคุมประพฤติ ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๓ ปริญญาตรี : ค.บ. จิตวิทยา และการแนะแนว	สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครราชสีมา กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม	โอน
๓	นางสาวปารณีย์ ธัญสิริกุลกิตต์	นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๘๖๖ ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์	โอน
๔	นายศิระ พิณาศภัย	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๗๗ ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์	สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดระยอง กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน	โอน
๕	นางสาวประกายวัลย์ สิริสิทธิกุล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๗๕ ปริญญาตรี : บธ.บ. การบัญชี ปริญญาโท : บธ.ม. บริหารธุรกิจ	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน



ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๖	นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๒๘ ปริญญาตรี : บธ.บ. บริหารธุรกิจ ปริญญาโท : ศษ.ม. การบริหาร การศึกษา	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๗	นางณัฐวิภา ปรียงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ศก๑๐๓๐ ปริญญาตรี : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท : ร.ม. รัฐศาสตร์	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๘	พันจ่าเอกคมกริช ทองหล่อ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๒๙ ปริญญาตรี : ศศ.บ. รัฐศาสตร์	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๙	นางสาวสุภาทิพย์ บุญเพิ่ม	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๐๕ ปริญญาตรี : ศป.บ.นฤมิตรศิลป์	สถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนจังหวัด บุรีรัมย์ กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม	โอน

๒. ประเภททั่วไป

๒.๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๖

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๑	นางดารัตน์ ศรีไชย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	สำนักพิจารณา ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม	โอน
๒	นางสาวกิริลักษณ์ ชูติกาญจน์กุลศิริ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๗ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๒ สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ	ย้าย
๓	นายวิจิต ชันคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ สร๑๐๖๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์)	สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงาน ปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	โอน
๔	นางสาวประวีณา อ่อนเกษ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	สำนักวิจัยและพัฒนา ระบบงานบุคคล สำนักงาน คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) สำนักนายกรัฐมนตรีน	โอน

๒.๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๓

ที่	ชื่อ - สกุล ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก	ตำแหน่ง/ระดับ	สังกัดเดิม	หมายเหตุ
๑	นางสาวสิริรัตน์ จิตชัย	เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๕๖๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี) ปริญญาตรี : บช.บ. การบัญชี	สำนักงานสรรพากร พื้นที่สุรินทร์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง	โอน
๒	นางสาวจิพร เทียงธรรม	เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๙๘๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พาณิชย์การ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตรี : บธ.บ. ระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์	โรงพยาบาลโสธร สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข	โอน
๓	นางสาวลินดา สวยรูป	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๓๐๑๔๑๐๑๐๐๑ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ปริญญาตรี : บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาโท : ร.ม. รัฐศาสตร์	องค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแร่ กรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย	อยู่ระหว่าง หารือไปยัง สำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการ สอบบรรจุ (โอน)